

# สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๖๔

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### สื่อสิ่งพิมพ์

- จับคาเงิน ๒ ล้านซี ๙ ริดสินบนไม้ (ไทยรัฐ ๒๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑,๖)
- จับผอ.ทส.มุกดาหาร (แนวหน้า ๒๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑,๑๑)
- จับผอ.สำนักทรัพยากรฯ มุกดาหารเรียกรับสินบน (มติชน ๒๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑๖)
- ภาพข่าว..คาหนังคาเขา (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑)
- รับฟ้อง ‘ปารีณา’ รุกป่า (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒๖ มี.ค. ๖๔ หน้า ๑,๒)

### สื่อออนไลน์

- ป่าไม้ส่งชุดพยัคฆ์ไพร่ร่วมตีเอสไอลุยสอบ ออกโดยมิชอบบุกรุกป่าต้นน้ำพื้นที่ จว.น่าน (แนวหน้า ๒๖ มี.ค. ๖๔)
- จับคาเงิน ๒ ล้าน ซี๙ ริดสินบนไม้ โฉ่ (ไทยรัฐ ๒๖ มี.ค. ๖๔)
- เด็ง ผอ.ริดสินบน (แนวหน้า ๒๖ มี.ค. ๖๔)
- สั่งย้าย! ผอ.ทส.จังหวัดมุกดาหาร (จส.๑๐๐ ๒๖ มี.ค. ๖๔)

หน้าแรก / ในประเทศ

## ป่าไม้ส่งชุดพยัคฆ์ไพรร่วมตีเอสไอลุยสอบ ออกโดยมิชอบบุกรุกป่าต้นน้ำพื้นที่จ.น่าน

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

แชร์ 0 ทวิต ติดตามแนวหน้า 4.6 แล่น



นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้มอบหมายให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเฉียบขาด โดยสั่งการให้นายสมบูรณ์ อธิษฐานพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายชาญชัย กิจศักดิ์ดิลลิต หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยพันตำรวจโทกรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขา อ.เขียงกลาง ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง จ.น่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่

กรณีมีพลเมืองติร้องเรียนว่า มีการออกโฉนดที่ดินรุกป่าต้นน้ำ 58 แปลง ในท้องที่ ต.เขียงคาน อ.เขียงกลาง จ.น่าน จึงได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบลักษณะของพื้นที่ สภาพพื้นที่ และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นพยานหลักฐาน ประกอบการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ย้อนหลัง และใช้ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า จากการทำการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า โฉนดที่ดินจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ น่าจะเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่เขา พื้นดินเป็นก้อนกรวดเป็นแนวสันเขา ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า มีโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งออกในบริเวณเดียวกันอีกจำนวน 50 ฉบับ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,150 ไร่ น่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงได้มีคำสั่งให้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบทำการสอบสวนต่อไป

# จับคาเงิน 2 ล้าน ซี9รีดสินบนไม้

## โศก'ผอ.ทสจ.มุกดาหาร' นายทุนพาดร.ล็อกตัว

ตำรวจ ปปป.ซ้อนแผนตะครุบ ผอ.ทสจ.มุกดาหาร พร้อมหญิงสาวคนสนิทคาร้านกาแฟดัง หลังสวมรอยเรียกรับเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการคืนไม้พะยูนของกลางจากนายทุนค้าไม้ชาวลาว ★ มีต่อหน้า 6

จับคาเงิน ☆ ต่อจากหน้า 1  
เจ้าตัวปฎิเสธล้นไม้เกี่ยวข้องกับ ส่วนสาวใกล้ชิดยอมเปิดปากสารภาพปลัด ทส.ตั้งกรรมการสอบถ้าผิดจริงฟันไม้เสี่ยงแน่

ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง(บช.ก.) หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 มี.ค. พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบ.ช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนักรบัญชา รอง ผบ.ช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุษย์ ผบ.ช.ก.บ.ช.ก.

### งาบสินบน ▶

ตำรวจ บก.ปปป. จับกุมนายสุรเดช อัคราช ผอ.ทสจ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ สาวคนสนิท ขณะเจรจาเรียกรับเงินสินบน 2 ล้านบาทจากพ่อค้าไม้ชาวลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนไม้พะยูนของกลาง เหตุเกิดในร้านกาแฟ อ.เมืองมุกดาหาร ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ.



พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบ.ปปป. พ.ต.อ.ณัฐฉัตร วิทย์สิทธิกร รมช.ผบก.ปปป. และนายชิวะภาพ ชิวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงจับกุมนายสุรเดช อัครชาอายุ 59 ปี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสจ.มุกดาหาร และ น.ส.กษพรพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพย์เกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ปี กรณีเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกการคืนของกลาง จับได้ที่ร้านกาแฟชื่อดังใกล้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร พร้อมของกลางเงินสด 2 ล้านบาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง

พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบ.ช.ก. กล่าวว่า คดีเริ่มจากเมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ได้ตรวจยึดไม้พะยุง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่า ไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดน และให้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม แจ้งข้อหา มีไม้พะยุงและครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีให้เอกสารปลอม เหตุเกิดในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ต่อมาคดียึดไม้ของกลางอัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาสั่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว มีผู้แจ้งสิทธิจากลาวเข้ามาหลายราย

พ.ต.อ.ณัฐฉัตรวิทย์สิทธิกร รมช.ผบก.ปปป. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา นายคำสะไห้ว พนมมะจัน อายุ 51 ปี พ่อค้าไม้ชาวลาว เป็นตัวแทนบริษัทพงษ์สวรรค์ วิศอินคัสตี้ อ้างเป็นเจ้าของสิทธิไม้พะยุงดังกล่าวมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำเนินคดีนายสุรเดชที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม้ดังกล่าวในขณะนั้น หลังติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน 2 ล้านบาทเป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้ และนายสุรเดชนัดรับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายพร้อมชุดจับกุมได้ร่วมกันซ่อนแผนนำเงินสด 2 ล้านบาท ทำตำหนิไว้ที่สายรัดของธนบัตร ใส่ถุงพลาสติกหุ้มนำไปให้นายสุรเดชตามสถานที่และเวลานัดหมาย มีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ กระทั่งพบนายสุรเดชพูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กษพรพรรณเข้าไปรับเงินจากผู้เสียหายที่จอดรถรออยู่หน้าร้านกาแฟ ตำรวจได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมเงินสดของกลาง

พ.ต.อ.ณัฐฉัตรวิทย์กล่าวต่อว่า จากการสอบสวน นายสุรเดชให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กษพรพรรณให้การ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายสุรเดชฐานเป็นเจ้าของพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ส่วน น.ส.กษพรพรรณแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์โดยมิชอบฯ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

นายชิวะภาพ ชิวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการนำไม้จากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในไทยเพื่อขนส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 หลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัท บก.ปทส.ได้ประสานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึด ส่งตัวแทนไปเป็นพยานการส่งคืนไม้ แต่มีผู้อ้างสิทธิเข้ามาจนมีการทุจริตดังกล่าว ทั้งนี้ ปลัด ทส.ได้สั่งให้ดำเนินการถึงที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องนี้มีข้าราชการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในระดับใดก็ตาม จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หากพบมีความผิดจริงมีโทษร้ายแรงสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทันทีที่มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัด ทส. เป็นประธาน จะใช้เวลาสอบไม่นาน นอกจากนี้จะขอสำนวนจากตำรวจมาประกอบการพิจารณาตัดสินทางวินัย ถ้าผิดจริง ทส.ไม่เอาไว้แน่ ต้องออกจากราชการ ส่วนคดีความว่ากันไปตามข้อเท็จจริง ทส.จะสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้พนักงานสอบสวนเต็มที่

สำหรับนายสุรเดชเป็นข้าราชการระดับ 9 สังกัดสำนักปลัด ทส.เหลือเวลาอีก 6 เดือนจะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.2564

## จับผอ.ทส.มุกดาหาร ริดสีบบน 2ล.นักค้าไม้ ค่าแรงส่งคืนไม้พะยูน ลูกน้องรับสารภาพสิ้น

บช.ก.รวบ ผอ.สำนัก  
ทรัพยากรฯมุกดาหาร  
เรียกรับสินบนนักค้าไม้  
ชาวลาวกว่า 2 ล้านบาท  
เป็นค่าดำเนินการส่งคืน  
ต่อ : ริดสีบบน -หน้า 11

### ริดสีบบน

ไม้พะยูนของกลางที่ถูกกุมได้ในปี 2549 มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท ขณะที่หญิงสาวที่ถูกจับกุมพร้อมกันรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 มีนาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป., นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ พ.ต.อ.ณัฐฉัตร สิทธาภิรมย์ ผกก.1 บก.ปปป. ร่วมแถลงการจับกุม นายสุรเดช อัคราช อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุฬ หรือ น.ส.ทิพย์เกษร แสงวิรุฬทร อายุ 27 ปี จากการเรียกรับสินบนเป็นเงิน 2 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกการคืนของกลางไม้พะยูน จับกุมได้ที่ร้านค้าแฟกซ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร พร้อมของกลางเงินสด 2 ล้านบาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง

พล.ต.ต.ปัญญา กล่าวว่า คดีนี้เริ่มจากเมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ได้ตรวจยึดไม้พะยูน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่าไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดน และใช้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม จึงจับกุมฐานมีไม้และครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมี การดำเนินคดีใช้

เอกสารปลอมที่ จ.มุกดาหาร ส่วนคดียึดไม้ อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกา จึงสั่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว จึงมีผู้แจ้งสิทธิจากลาวเข้ามาหลายราย

พ.ต.อ.ณัฐฉัตรกล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายคำสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ปี นักค้าไม้ชาวลาว เป็นตัวแทนบริษัท พงษ์สวรรค์ วัสดุอินดัสตรี อ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม้พะยูนดังกล่าว มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำเนินคดีนายสุรเดชที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม้ดังกล่าว ในขณะนั้น ได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้ และนายสุรเดช นัดรับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายจึงแจ้งชุดจับกุม ร่วมกันนำเงินสด 2 ล้านบาท ทำค่านีไว้บนธนบัตร ใส่ถุงพลาสติกหุ้วนำไปให้นายสุรเดช ตามสถานที่นัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์กระทั่งพบ นายสุรเดช พูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กชพรรณ เข้าไปรับเงินจากผู้เสียหายที่ จอดรถรออยู่หน้าร้านค้าแฟกซ์ ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุม

พ.ต.อ.ณัฐฉัตร เผยว่า จากการสอบสวนนายสุรเดช ให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กชพรรณ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานายสุรเดชฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยหน้าที่ฯ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบฯ ส่วน น.ส.กชพรรณ แจ้งข้อหา เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์โดยมิชอบฯ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ด้าน นายชีวะภาพ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัท บก.ปทส.จึงประสานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึด ส่งตัวแทนไปเป็นพยานการส่งคืนไม้ แต่มีผู้อ้างสิทธิ์เข้ามาจนมีการทุจริตดังกล่าว ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง ทส.ได้สั่งให้ดำเนินการถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในระดับใดก็ตาม โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีโทษร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นให้ออกจากราชการ

## จับผอ.สำนักทรัพยากรฯมุกดาหาร เรียกปรับสินบนนักค้าไม้ชาวลาว2ล.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ พ.ต.อ.ณัฐณิธิ ลิขิตภักดิ์ ผกก.1 บก.ปปป. แถลงจับกุม นายสุรเดช อัคราช อายุ 56 ปี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวีรณ อายุ 27 ปี ของกลางเงินสด 2 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ที่ร้านกาแฟใกล้สำนักงานทรัพยากรฯ จ.มุกดาหาร

พล.ต.ต.ปัญญา กล่าวว่า เมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ตรวจยึดไม้พะยูน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท พบว่าไม้ถูกสวมเป็นไม้ต่างแดนและใช้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม โดยมีการดำเนินคดีที่ จ.มุกดาหาร ส่วนคดียึดไม้ อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดศาลฎีกาจึงสั่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว จึงมีผู้แจ้งสิทธิจากลาวเข้ามาหลายราย

พ.ต.อ.ณัฐณิธิกล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายคำสะโหว พมมะจัน อายุ 51 ปี นักค้าไม้ชาวลาว ตัวแทนบริษัทพงษ์สวรรค์ วิตอินดัสตี้ อังเป็นเจ้าของสิทธิไม้พะยูน มาแจ้งความกับพนักงาน บก.ปปป. ให้ดำเนินคดีนายสุรเดช เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม่ดังกล่าวในขณะนั้นที่ติดต่อผู้เสียหายขอรับเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าส่งคืนไม้ และนายสุรเดชรับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายจึงแจ้งชุดจับกุมร่วมกันนำเงินสด 2 ล้านบาท ทำดำเนินใส่ถุงพลาสติกหิ้วนำไปให้นายสุรเดช กระทั่งพบนายสุรเดชพูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กชพรรณ เข้าไปรับเงินที่จอดรถรออยู่หน้าร้านกาแฟ ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุม

พ.ต.อ.ณัฐณิธิกล่าวว่า สอบสวนนายสุรเดชให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กชพรรณให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานายสุรเดช ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน น.ส.กชพรรณแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียกรับสินบน นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

# จับตาเงิน 2 ล้านบาท ซี 9 ริดสินบนไม้ ไร่ “ผอ.ทสจ.มุกดาหาร” นายทุนพา ตร.ลือกตัว

ข่าว กัวไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

26 ธ.ค. 2564 05:05 น.

♡ บันทึก

SHARE

f

t

LINE

📄



ตำรวจ ปปป. ซ้อนแผนตะครุบ ผอ.ทสจ.มุกดาหาร พร้อมหญิงสาวคนสนิทคาร้านกาแฟตั้ง หลัง สวมรอยเรียกเก็บเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการคืนไม้พะยูนของกลางจากนายทุนค้าไม้ชาวลาวเจ้าตัวปฏิเสธคืนไม้เกี่ยวข้อง ส่วนสาวใกล้ชิดยอมเปิดปากสารภาพ ปลัด ทส.ตั้งกรรมการสอบ ถ้าผิดจริงฟันไม้เลี้ยงแน่

ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 มี.ค. พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.1 บก.ปปป. และนายชัชวาท ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงจับกุมนายสุรเดช อัครราช อายุ 59 ปี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสจ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพย์เกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ปี กรณีเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าของกลาง จับได้ที่ร้านกาแฟชื่อดังใกล้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร พร้อมของกลางเงินสด 2 ล้านบาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. กล่าวว่า คดีเริ่มจากเมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ได้ตรวจยึดไม้พะยูน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่าไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดน และใช้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม แจ้งขอหาไม้พะยูนและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินคดีใช้เอกสารปลอม เหตุเกิดในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ต่อมาคดียึดไม้ของกลาง อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาส่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว มีผู้แจ้งสิทธิ์จากลาวเข้ามาหลายราย

พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.1 บก.ปปป. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา นายคำสะไห้ว พมมะจัน อายุ 51 ปี พ่อค้าไม้ชาวลาว เป็นตัวแทนบริษัทพงษ์สวรรค์ ู๊ดอินดัสตี้ อ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม้พะยุงดังกล่าวมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำเนินคดีนายสุรเดชที่เคยเป็นเจ้าของไม้ดังกล่าวในขณะนั้น หลังติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน 2 ล้านบาทเป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้ และนายสุรเดชได้รับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายพร้อมชุดจับกุมได้ร่วมกันซ่อนแผนนำเงินสด 2 ล้านบาท ทำดำเนินไว้ที่สายรัดของธนบัตร ใส่ถุงพลาสติกหิ้วนำไปให้นายสุรเดชตามสถานที่และเวลานัดหมาย มีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ กระทั่งพบนายสุรเดช พูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กชพรรณ เข้าไปรับเงินจากผู้เสียหายที่จอดรถอยู่หน้าร้านกาแฟ ดำรวจได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมเงินสดของกลาง

พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์กล่าวต่อว่า จากการสอบสวนนายสุรเดชให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กชพรรณให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายสุรเดชฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยหน้าที่ฯ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ส่วน น.ส.กชพรรณ แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์โดยมิชอบฯ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการนำไม้จากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในไทยเพื่อขนส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 หลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัท บก.ปทส.ได้ประสานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึด ส่งตัวแทนไปเป็นพยานการส่งคืนไม้ แต่มีผู้อ้างสิทธิ์เข้ามาจนมีการทุจริตดังกล่าว ทั้งนี้ ปลัดทส.ได้สั่งให้ดำเนินการถึงที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องนี้มีข้าราชการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะป็นข้าราชการในระดับใดก็ตาม จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หากพบมีความผิดจริงมีโทษร้ายแรงสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทันที มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัด ทส. เป็นประธานจะใช้เวลาสอบไม่นาน นอกจากนี้จะขอสำนวนจากตำรวจมาประกอบการพิจารณาตัดสินทางวินัย ถ้าผิดจริง ทส.ไม่เอาไว้แน่ ต้องออกจากราชการ ส่วนคดีความว่ากันไปตามข้อเท็จจริง ทส.จะสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้พนักงานสอบสวนเต็มที่

สำหรับนายสุรเดชเป็นข้าราชการระดับ 9 สังกัดสำนักปลัด ทส.เหลือเวลาอีก 6 เดือนจะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.2564



# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3396

Col.Inch: 14.23 Ad Value: 21,345

ภาพข่าว: คาหนังคาเขา

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 64,035

คลิป: สีสี่

คาหนังคาเขา - เจ้าหน้าที่ ปปป.เข้าจับกุม นายสุรเดช อัคราช ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร (ผอ.ทสจ.) ภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ ทสจ.มุกดาหาร พร้อมของกลางเงินสดฉบับละ 1,000 บาท รวม 2 ล้านบาท หลังนักธุรกิจค้าไม้ชาวสปป.ลาวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสุรเดชเรียกรับสินบนแลกกับของกลางไม้พะยูนมูลค่า 600 ล้านบาท.





หน้าแรก / ในประเทศ

**จับผอ.ทส.มุกดาหาร รีดสินบน2ล.นักค้าไม้ ค่าแรงส่งคืนไม้พะยุง**

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผอ.ทส. มุกดาหาร สินบน



แชร์ 0



ทวีต



ติดตามแนวหน้า



ถูกใจ 4.6 แสน



Get it on Google play

**ลูกน้องรับสารภาพสิ้น**

บช.ก.รวบ ผอ.สำนักทรัพยากรมุกดาหาร เรียกรับสินบนนักค้าไม้ชาวลาวกว่า 2 ล้านบาทเป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้พะยุงของกลางที่ถูกกุมได้ในปี 2549 มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท ขณะที่หญิงสาวที่ถูกจับกุมพร้อมกันรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 25มีนาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.จตุรเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป.,นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธิภิมย์ ผกก.1 บก.ปปป.ร่วมแถลงการจับกุม นายสุรเดช อัคราช อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือ น.ส.ทิพย์เกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ปี จากการเรียกรับสินบนเป็นเงิน 2 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าคืนของกลางไม้พะยุงจับกุมได้ที่ร้านกาแฟใกล้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร พร้อมของกลางเงินสด 2 ล้านบาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง

พล.ต.ต.ปัญญา กล่าวว่า คดีนี้เริ่มจากเมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ได้ตรวจยึดไม้พะยูน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่าไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดน และใช้เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม จึงจับกุมฐานมีไม้และครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการดำเนินคดีใช้เอกสารปลอมที่ จ.มุกดาหาร ส่วนคดียึดไม้ อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาจึงสั่งให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว จึงมีผู้แจ้งสิทธิ์จากลาวเข้ามาหลายราย

พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายคำสะไห้ พมมะจัน อายุ 51 ปี นักค้าไม้ชาวลาว เป็นตัวแทนบริษัทพงษ์สวรรค์ วิศวอินตัสตรี อ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม้พะยูนดังกล่าว มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) ให้ดำเนินคดีนายสุรเดช ที่เคยเป็นเจ้าของหน้าที่ชุดจับกุมไม้ดังกล่าวในขณะนั้น ได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้ และนายสุรเดช นั้ได้รับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายจึงแจ้งชุดจับกุม ร่วมกันนำเงินสด 2 ล้านบาท ทำดำเนินไต่สวน ธนบัตร ใส่ถุงพลาสติกหิ้วนำไปให้นายสุรเดช ตามสถานที่นัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์กระทั่งพบ นายสุรเดช พูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กชพรรณ เข้าไปรับเงินจากผู้เสียหายที่จอดรถอยู่หน้าร้านกาแฟ ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุม

พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ เป็เผยว่า จากการสอบสวนนายสุรเดช ให้การปฏิเสธ ส่วน น.ส.กชพรรณ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานายสุรเดช ฐานเป็นเจ้าของพนักงาน เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ส่วน น.ส.กชพรรณ แจ้งข้อหา เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์โดยมิชอบฯ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ด้าน นายชีวะภาพ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หลังศาลสั่งให้คืนไม้แก่บริษัท บก.ปทส.จึงประสานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานร่วมตรวจยึด ส่งตัวแทนไปเป็นพยานการส่งคืนไม้ แต่มีผู้อ้างสิทธิ์เข้ามาจนมีการทุจริตดังกล่าว ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง ทส.ได้สั่งให้ดำเนินการถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในระดับใดก็ตาม โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีโทษร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นให้ออกจากราชการ

# ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 08.30น.วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

33 Share 0 Tweet

วันนี้, 08:57น.

สังคม สุขภาพ อาชญากรรม เศรษฐกิจ

สั่งย้าย! ผอ.ทส.จังหวัดมุกดาหาร เรียกปรับเงิน จากนักค้าไม้ชาวลาวกว่า 2 ล้าน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีคำสั่งให้ย้าย นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.) มุกดาหาร ที่ถูก ดำรงกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) จับกุมเนื่องจากเรียกปรับเงินสินบนจาก พ่อค้าไม้ชาวลาว 2,000,000 บาท มาช่วยราชการที่กระทรวง ทส. ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน

นอกจากนี้ สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีรองปลัด ทส. เป็นประธานสอบสวน กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เนื่องจากถูกจับกุมด้วยข้อหารุนแรง จึงให้ออกจากพื้นที่โดยเร็ว คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงจะดูข้อมูลและหลักฐานจากตำรวจ บก.ปปป. จะเร่งดำเนินการ เนื่องจาก นายสุรเดช จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้

ส่วนทางอาญาตำรวจจะดำเนินการตามหลักฐานข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดย มิชอบและเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. กล่าวว่า คดีเริ่มจากเมื่อปี 2549 ตำรวจป่าไม้ได้ตรวจยึดไม้ พะยูง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่าไม้ดังกล่าวถูกสวมเป็นไม้ต่างแดน และใช้ เอกสารผ่านแดนเป็นเอกสารปลอม แจ้งข้อหาไม้พะยูงและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินคดีใช้ เอกสารปลอม เหตุเกิดในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ต่อมาคดียึดไม้ของกลาง อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาสั่ง ให้คืนไม้ของกลางกับบริษัทผู้เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นไม้ของประเทศลาว มีผู้แจ้งสิทธิ์จากลาวเข้ามาหลายราย

จนเมื่อช่วงเดือน ก.พ. นายคำสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ปี พ่อค้าไม้ชาวลาว เป็นตัวแทนบริษัท พงษ์สุวรรณ ู๊ดอินตัสตี้ อ้างเป็นเจ้าของสิทธิไม้พะยุงดังกล่าวมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำเนินคดีนายสุรเดช ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไม้ดังกล่าวใน ขณะนั้น เนื่องจาก ติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอรับเงิน 2,000,000 บาทเป็นค่าดำเนินการส่งคืนไม้ และนายสุรเดช นัด รับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผู้เสียหายพร้อมชุดจับกุมได้ร่วมกันซ่อนแผนนำเงินสดจำนวนดังกล่าว ทำดำเนินไว้ที่สายรัด ของธนบัตร ใส่ถุงพลาสติกหิ้วนำไปให้นายสุรเดชตามสถานที่และเวลานัดหมาย มีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ พบนายสุรเดช พูดคุยกับผู้เสียหายก่อนจะเรียก น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพย์เกษร แสงวิ รุณทร อายุ 27 ปี เข้าไปปรับเงินจากผู้เสียหาย ตำรวจได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมเงินสดของกลาง

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการตรวจสอบไม้พะยุงของกลาง พบว่า เป็นไม้ที่ปลุกจากลาว เมื่อศาลพิพากษาแล้วว่า ไม้มีความผิด ของกลางจะต้องคืนให้ผู้เสียหายทันที ตาม ขั้นตอนต้องประสานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ตรวจยึดเพื่อขอคืน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



เมืองไทย 360°

## รับฟ้อง“ปารีณา”รุกป่า “แม่-พี-ธนาธร” หนวยะเยือก!!

อ่านต่อหน้า | 2



เมืองไทย 360°

# รับฟ้อง‘ปารีณา’รุกป่า แม่-พี-ธนาธร หนวยะเยือก!!



ธนาธร จีรุงเรืองกิจ



ปารีณา ไกรคุปต์

ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยไปแล้ว สำหรับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ล่าสุดวันที่ 25 มีนาคม ถูกศาลฎีกา รับคำร้องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน จังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยศาลได้รับคำร้อง และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำพิพากษา

โดย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้โพสต์ ยอมรับคำสั่งศาล และพร้อมต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะถูก จะผิดอย่างไร ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องร่วมกันตามกระบวนการ ขั้นตอนทางกฎหมาย แต่หากพิจารณาจากท่าที เท่าที่เห็นในเวลาอันสั้นก็ไม่ต้องชื่นชม น.ส.ปารีณา ที่ก้มหน้ายอมรับกระบวนการยุติธรรม ไม่ไว้วางใจ โทษภัยที่พ่ายซึ่ง “ท่าที” แบบนี้ก็ต้องชื่นชม

ขณะเดียวกันกรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ยังมีผลเกี่ยวเนื่องเปรียบเทียบกับ สว่างแสงสิ้นสะเทือนไปไกล อย่างน้อยก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการตรวจสอบ จนนำมาสู่การดำเนินคดีในลักษณะเดียวกัน

โดยเฉพาะคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เช่นเดียวกัน นั่นคือคดีของ “นางสมพร จีรุงเรืองกิจ” และ “น.ส.ชนาพรธน จีรุงเรืองกิจ” แม่ และพี่สาวของ “นายธนาธร จีรุงเรืองกิจ” รวมไปถึง นายธนาธร จีรุงเรืองกิจ ที่ถูกกรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีกรณีโดยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้าย ของแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี จำนวนกว่า 3 พันไร่ เป็นการออกและใช้เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ

ทั้งสามถูกกรมป่าไม้ แจ้งความตอกองบังคับการกองปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้ดำเนินคดีทั้งอาญาและทางแพ่งกับทั้งสามคนดังกล่าว

แม้ว่าหากพิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ทั้งคดีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และคดีของนายธนาธร จีรุงเรืองกิจ กับคนในครอบครัว ยังมีเส้นทางข้างหน้าอีกยาวไกล แต่อย่างน้อยที่ผ่านมากลับได้เห็นท่าทีที่ต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาท่าทีระหว่าง น.ส.ปารีณา กับ นายธนาธร เมื่อถูกดำเนินคดี

โดยฝ่ายแรกตั้งแต่เมื่อครั้งที่ถูกร้องเรียนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มาจนถึงวันนี้ (25 มีนาคม) ที่ศาลฎีกาได้รับคำร้องของ ป.ป.ช. และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ส.ส.จนกว่าจะมีคำพิพากษา น.ส.ปารีณาได้แสดงท่าทียอมรับและสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตรงข้ามกับ นายธนาธร จีรุงเรืองกิจ ที่มักแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจากอำนาจรัฐฝ่ายตรงข้าม

แน่นอนว่า นาที่นี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละฝ่าย ที่ต่างมีผู้สนับสนุน แต่เมื่อมีการกล่าวหา มีการดำเนินคดี ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีการพิจารณาคดีกันในชั้นศาลที่จะเป็นผู้ชี้ขาดเป็นที่สุดท้ายซึ่งทุกฝ่ายต้องยอมรับ แม้ว่าจะไม่ถูกใจ หรือตัวเองเสียประโยชน์ก็ตาม

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากันจากกรณีของ น.ส.ปารีณา ที่เริ่มตั้งแต่การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรุปลความผิด และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจนนำไปสู่การรับฟ้อง และสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่ามีคำพิพากษา ก็ทำให้บางฝ่ายต้อง

“สงบปากสงบคำ” ลงไปได้ไม่น้อยเหมือนกัน

**อย่างน้อยก็เรื่อง “สองมาตรฐาน” ก็จะถูกได้ไม่เต็มปาก**

ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเมื่อเกิดกรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ หากมองในแง่ของคดีความแล้ว ที่เป็นเรื่อง “คดีรุกป่าสงวนฯ” เหมือนกัน มันกลับกลายเป็นว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมไปถึง น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวของเขา น่าจะต้องอยู่ในอาการ “หนาวสูดซั้ว” เพราะเมื่อพิจารณาจากแนวทางของคดี น่าจะเดินในเส้นทางเดียวกัน

ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน การพิสูจน์ หรือชี้พิกัดที่ดิน ว่าตรงไหน เป็นที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์โดยชอบ หรือที่ดินตรงไหน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย สามารถใช้เครื่องมือชี้พิกัด รวมไปถึงการตรวจสอบได้ไม่ยาก หากมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

ดังนั้น นาที่นี้สำหรับคดี “รุกป่า” ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่ ศาลฎีการับฟ้องคดีพร้อมทั้งสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมี คำพิพากษา ซึ่งแม้หนทางยังอีกยาวไกล แต่ก็เริ่มเดินแล้ว และที่สำคัญ เรื่อยอมรับในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่อึดออด ผิดถูกว่ากันตาม กระบวนการ แต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้ต้องจับตาไปที่ กลุ่มครอบครัวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในลักษณะเดียวกัน

**เพราะเมื่อ น.ส.ปารีณา โดน พวกเขาก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะต้องโดนในแบบเดียวกัน เขาเป็นว่า “หนาวสูดซั้ว” ก็แล้วกัน !!**